



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ

ด้วย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงานราชการและงานการติดต่อราชการ ด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

วันธรรมดา (วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๘.๓๐ น.

โดยผู้ประสงค์ที่จะขอรับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๙๐ ต่อ ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๑๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๕๕

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ที่ ๘๓๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง ใ้บุคคลากรสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ด้วย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาราชการได้ดังต่อไปนี้

โครงการประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

๑. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครประกวดภาพถ่าย จากแพลตฟอร์มการรับสมัครออนไลน์ เพื่อจัดหมวดหมู่ประเภท ไฟล์รูปภาพ และตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น สำหรับใช้ประกอบการตัดสินภาพถ่าย

๒. ศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันท่วงทีระยะเวลาการดำเนินงาน จึงให้บุคคลากรสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้นางสาวณภัช อุดมชัย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ (รายชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน